



ประกาศโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามประกาศโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สถานที่สอบ
๑	๐๐๑	ว่าที่ร.ต.หญิงจรรยา มาผิว	โรงเรียนบ้านวังเบนฯ

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)

วัน เดือน ปี	การคัดเลือก	คะแนนเต็ม	วิธีการประเมิน
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ภาคปฏิบัติ - สอบปฏิบัติการสอน	๗๐ คะแนน	ปฏิบัติจริง
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง - การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ในเรื่อง ความสามารถและประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และมีเจตคติที่ดีในการทำงาน (ถ้ามีความสามารถพิเศษในการส่งเสริมสนับสนุน เกี่ยวกับงานในโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)	๓๐ คะแนน	สัมภาษณ์ และ ประเมินจาก เอกสาร ภาพถ่าย
รวม		๑๐๐ คะแนน	

๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) หรือ webpage face book : โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)

๔. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัว

การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทำสัญญาจ้าง สำหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีไว้ครั้งต่อไปเนื่องจากมีตำแหน่งว่าง หรือได้รับจัดสรรอัตราเพิ่มภายในกำหนดการขึ้นบัญชีโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) จะทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นรายบุคคล โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ตามที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ระบุไว้ในใบสมัคร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวอรุณญา อุ่นทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)